



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โทร. ๓/๐๕๒

ที่ อว ๓/๓๓๘ /๕๖๕๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒๒๓ รายการ จำนวน ๑ โครงการ	บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด	๔๘๑,๐๒๐.๐๐	๔๘๑,๐๒๐.๐๐
		รวม	๔๘๑,๐๒๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ปฏิบัติการ... อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

(นางจิราพร เชียงฉิน)
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

๒๐ ธ.ค. ๖๒



ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
ด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโครงการ จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒๒๓ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๑,๐๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ปฏิบัติกรแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา